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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ  ำปี 2563 
 

วนัเวลำ และสถำนที่ประชุม  

 ประชุมเมื่อวันจันทร์ท่ี  27 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งประชุมของบริษัท ชั้น 21 เลขท่ี 333 

อาคารเลา้เป้งงว้น ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เริ่มกำรประชุม นางสาวอรวรรณ  หนุนตะคุ เลขานุการบริษัท แถลงจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและจ านวนหุน้ในการเปิดประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม รวมจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได ้

 
ประเภท 

 

ราย จ านวน จ านวน 

หุน้ รอ้ยละ หุน้ รอ้ยละ หุน้ รอ้ยละ 

มาดว้ยตนเอง 27    47,951,361 10.8622 - - - - 

รบัมอบฉนัทะ 36 172,584,705 39.0946 - - - - 

รวม 63 220,536,066 49.9568 220,917,489 50.0432 441,453,555 100.0000 

หมายเหตุ  จ านวนคนท่ีเขา้ร่วมประชุม 45 คน 

 ซ่ึงมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจ านวนมากกว่า 25 คน และนับจ านวนหุน้ไดเ้กินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดจ้ านวน 441,453,555 หุน้ของบริษัท และถือว่าครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทแลว้    

จึงขอใหป้ระธานเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุม 

 นายศิริศกัดิ์   ถิรวฒันางกูร ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญ

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  โดยการประชุมในวันน้ีมี

การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจัดประชุมและก าหนดวิธีการประชุมเป็นแบบทางไกลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทน (E-Meeting)  

เพ่ือลดและป้องกนัโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงและปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และ

ก าหนดมาตรการตามค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรับการจัดการประชุม ของ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวนัท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกประการ  พรอ้มกล่าวแนะน ากรรมการของบริษัท  

กรรมการอิสระ  สมุหบ์ญัชี  และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม 

1.  นายศิริศกัดิ์   ถิรวฒันางกูร ประธานกรรมการบริษัท 

2.  นายคิโยทากะ  นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.  นายศิริวฒัน์    วงศจ์ารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 

5.  นายสุชาติ         ธรรมาพิทกัษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6.  ศ.ดร.อุทยั   ตนัละมยั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ 

7.  รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ / 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8.  ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเส่ียง

และบรรษัทภิบาล 

 



 - 2 - 

กรรมกำรที่ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม 

1.  นายอนันต ์ ล้ีตระกูล กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ลาประชุม 

 ทั้งน้ีบริษัทฯ มีจ านวนกรรมการทั้งส้ิน 8 คน ซึ่งเขา้ร่วมการประชุม คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 88.89 ต่อจากน้ัน

ประธานกล่าวแนะน าผูเ้ขา้ร่วมการประชุมในครั้งน้ี 

ผูท้ี่เขำ้ร่วมประชุม 

1.  นางสาวเนตรนภา   ชาอุ่น สมุหบ์ญัชี 

2.  นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั 

3.  นางสาวนันทวดี   กิตติกวิน ผูช้่วยผูส้อบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั ท าหน้าท่ี ผูส้ังเกตการณ์ 

และตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียง (Inspector) เพ่ือใหก้ารประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ โดยตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้ การนับองคป์ระชุม การลงคะแนน/นับคะแนนเสียง และ

ตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม   

  ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้นะน า นางสาวอรวรรณ  หนุนตะคุ เลขานุการบริษัท  ซึ่งท าหน้าท่ี

เป็นเลขาท่ีประชุม และเป็นผูร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูช้ี้ แจงการปรับปรุงการน าส่งเอกสารเชิญประชุม  ระเบียบการประชุม 

และหลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบโดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 กำรปรบัปรุงน ำส่งเอกสำรเชิญประชุม 

  มีการปรบัปรุงเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ืออธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั การท าค าเสนอซื้ อหุน้บางส่วนจากผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ โดยบริษัท TIS Inc. ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ เอกสารแนบ 6 หน้าท่ี 1,3,4  และ 5 

  ส าหรบัเอกสารเชิญประชุมในครั้งน้ี  บริษัทฯ ยงัคงยึดถือแนวปฏิบตัิในการมีส่วนร่วมสนับสนุนลดการใช ้

กระดาษเพ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มโดยอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลประกอบการประชุมของผูถื้อหุน้ ผ่านสมารท์

โฟนหรือคอมพิวเตอรไ์ดทุ้กท่ีทุกเวลา  อีกทั้งเป็นการลดตน้ทุนในการจดัส่งเอกสารของบริษัท      จึงด าเนินการปรบัปรุง

การจดัพิมพห์นังสือเชิญประชุมแบบมี QR Code ซึ่งประกอบดว้ยเอกสารส าคญั : 

เอกสารฉบบัท่ี 1   เป็นหนังสือเชิญประชุม มีรายละเอียดวนั เดือน ท่ีประชุม, จ านวนหุน้ และค าอธิบายในการศึกษา

ขอ้มูลประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มเบอรต์ิดต่อกรณีตอ้งการขอรบั

เอกสารประกอบการประชุม   

เอกสารฉบบัท่ี 2  เป็นรายละเอียดวาระการประชุมและความเหน็ของคณะกรรมการอย่างย่อ    

เอกสารฉบบัท่ี 3 เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. (กรณี Custodian) 

โดยภายหลังส านักเลขานุการบริษัทไดร้บัเอกสารแบบฟอรม์ลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. 

(กรณี custodian) ก่อนวนัประชุม บริษัทฯ จะด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม : หนังสือเชิญประชุม, 

รายงานประจ าปี และรายงานความยัง่ยืนแบบรูปเล่มทางไปรษณียแ์บบด่วนพิเศษ  เพ่ือประโยชน์ในการเขา้ร่วมประชุม

ในครั้งน้ี   

 ระเบียบกำรประชุม และหลกัเกณฑก์ำรออกเสยีงลงคะแนน 

1) กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท  

1.1 เรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีเหน็ว่าส าคญั      สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญั

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 รวมถึงขอ้ก าหนดหลักเกณฑใ์นการเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัหลักเกณฑ ์ตามขอ้บงัคบัของบริษัท เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑใ์นการ

ส่งค าถามส าหรบัการประชุมล่วงหน้าอย่างชดัเจน   โดยก าหนดใหน้ าเสนอในระหว่าง 16 ธันวาคม 2562 

ถึง 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีผ่านมา  - ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่ง

ค าถามส าหรบัการประชุมมายงัคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 
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1.2 เผยแพร่เอกสารส าหรบัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี2563 ล่วงหน้าโดยเผยแพร่เอกสารไวบ้นเว็บไซต์

ของบริษัท  ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยจดัส่งหนังสือเชิญประชุม

ฉบบัย่อ ซึ่งสามารถเขา้ดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบบัเต็ม, รายงานประจ าปี และรายงานความยัง่ยืน 

ผ่าน QR Code  

1.3 คณะกรรมการบริษัทไดเ้ลือกใชว้นั  Record  date เพ่ือก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถื้อ

หุน้ ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 ท่ีผ่านมา 

1.4 ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

3/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 มีมติปรบัรูปแบบการจดัประชุมเป็นแบบทางไกลผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และค าแนะน าของกรมควบคุมโรคกระทรวง

สาธารณสุข เพ่ือลดและป้องกนัโอกาสการแพร่ระบาดของโรคแทนการจดัประชุมในรูปแบบปกติ  โดย

สนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ  พรอ้มเปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมประชุมและส่งค าถามการ

ประชุมต่อกรรมการแบบ Real time ในวนัประชุม  อนัเป็นส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม

ตามหลักการก ากบัดูแลกิจการ 

2) ระเบียบกำรประชุม 

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองโปรดกรอกขอ้มูลผูถื้อหุน้และลงนามในแบบฟอรม์ลงทะเบียน และผูถื้อหุน้ท่ี

ประสงคม์อบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโปรดกรอกหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มแนบ

เอกสารหลักฐานแสดงตวัตนส่งส าเนาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พรอ้มส่งค าถามส าหรับการประชุมเป็น

การล่วงหน้าเพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการตอบขอ้ซกัถามไดค้รบถว้นยิ่งขึ้ น ในระหว่างวนัท่ี 8-22 เมษายน 

2563 ถงึส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทั Secretary@mfec.co.th  ซึง่เมือ่บรษิทัไดร้บัเอกสำรยนืยนักำรเขำ้รว่ม
ประชมุแลว้  เจำ้หน้ำทีจ่ะด ำเนินกำรน ำขอ้มลู e-mail ของท่ำนผูถ้อืหุน้เขำ้ระบบ เพื่อใหท้่ำนผูถ้อืหุน้
ลงทะเบยีนหรอื Register ในโปรแกรม WebEx เพื่อไดร้บัและเขำ้ถงึสทิธใินกำรรบัชม-รบัฟังกำรประชุม 
และสำมำรถสง่ค ำถำมหรอืประเดน็ขอ้สงสยัเพิม่เตมิในแต่ละวำระกำรประชมุ ผำ่น WebEx แบบ Real Time 

2.2 กำรเขำ้รว่มประชมุ ผำ่นระบบ WebEx เพื่อรบัชม-รบัฟังกำรประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะจดัสง่ Link ตำม
รำยละเอยีดดำ้นล่ำงใหแ้กท่่ำน หลงัจำกท่ำนได ้ Register ในระบบ WebEx และผำ่นกำรตรวจสอบสทิธิ
ส ำเรจ็แลว้ โดยท่ำนผูถ้อืหุน้สำมำรถดำวน์โหลดคูม่อืกำรลงทะเบยีน และใชง้ำน WebEx Event ไดท้ี ่ 
https://www.mfec.co.th/th/agm_online/  

2.3 ในการประชุมฯ จะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม  โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่

ละวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนลงมติส าหรบัวาระน้ันๆ  ในกรณีผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะ

ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเหน็  กรุณาพิมพ์ขอ้ซกัถามหรือแสดงความเหน็ระบุแจง้ชื่อ-นามสกุล ก่อน

ซกัถามหรือแสดงความเหน็ (ทั้งน้ีกรณีเป็นผูร้บัมอบฉันทะ กรุณาพิมพร์ะบุชื่อผูท่ี้มอบฉันทะใหท่ี้ประชุม

ทราบเพ่ิมเติม)  และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามซึ่งไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู่ในขณะน้ัน  โปรดรอ

สอบถามเพ่ิมเติมในวาระอ่ืน ๆ ช่วงทา้ยของการประชุมแทน 

2.4 ในแต่ละวาระประธานฯ   จะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ     โดยจะสอบถามท่ีประชุมว่ามี

ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ย  หรือมีความเห็นเป็นประการอ่ืน หรืองดออกเสียง   หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็น

ดว้ย   หรือมีความเห็นประการอ่ืน  หรืองดออกเสียง  กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล จ านวนหุน้ แสดงความ

ประสงค์ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยส่งผ่านระบบ Web Ex เพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ีด าเนินการหกัคะแนนใน

วาระการประชุมดงักล่าว  ทั้งน้ีส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดแ้จง้ความประสงคเ์ขา้มาจะถือว่ามีมติใหค้วามเหน็ชอบ

หรืออนุมัติในวาระน้ัน ๆ หากผูถื้อหุน้ทัว่ไป หรือ Custodian ระบุจ านวนหุน้ไม่ตรงกับจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

กรณีน้ีถือเป็นบตัรเสีย  
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 ซึ่งภายหลังเสร็จส้ินการประชุม   ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มลงทะเบียน  หรือหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. พรอ้มเอกสารแนบการประชุมทางไปรษณียโ์ดยส่งถึง :- 

 ส านักเลขานุการบริษัท (Office of Company Secretary) 

 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 333 ชั้น 21 อาคารเลา้เป้งงว้น ถนนวิภาวดีรงัสิต 

 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

3)  กำรประมวลผลและแจง้ผลคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ   

3.1 ดว้ยมีการปรับรูปแบบการประชุมเป็นแบบทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังน้ันจึงเปิดใหผู้ถื้อหุน้ท่ี

ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  และผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์จะมอบฉันทะส่งเอกสารลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุมเป็นการล่วงหน้า  ดงัน้ันในแต่ละวาระการประชุมจะไม่มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม 

3.2 ในแต่ละวาระการประชุมจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบว่า มีผูถื้อหุน้ออกเสียงเห็นดว้ย  ไม่เห็น

ดว้ย  งดออกเสียง หรือบตัรเสีย  เป็นจ านวนเท่าใดใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ   

3.3 การประชุมวนัน้ีจะถือมติคะแนนเสียงส าหรบัการอนุมตัิ เป็นดงัน้ี  

วาระท่ี 1, 3, 4, 6, 7 และ 9  อนุมตัิโดยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ยกเวน้ วาระท่ี 5  เร่ืองแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3.เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์  อนุมตัิดว้ยคะแนน 

    เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  วาระท่ี 8  เร่ืองก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

และ  วาระท่ี 2  ซึ่งเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนเสียง   

 4) จดัท ำรำยงำนกำรประชุม – บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซตข์องบริษัท ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม 

 เมื่อเลขานุการรายงานเรียบรอ้ยแลว้ จึงไดก้ล่าวเรียนเชิญประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

วำระที่1.   พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ  ำปี 2562  

ประธานท่ีประชุม แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า  บริษัทไดจ้ัดท าและน าส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562  ใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ  โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง        และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม

ดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้าพรอ้มหนังสือนัดประชุมในครั้งน้ี 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เหน็ว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้  

ประธานท่ีประชุม  สอบถามว่า  มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

หรือไม่ พรอ้มทั้งเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้  ตามท่ีได้

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชุม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ    

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้      มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2562 ตามท่ีประธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  
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จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน   0  เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เหน็ดว้ย 220,534,066 99.9991 

2.ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3.งดออกเสียง 2,000 0.0009 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 220,536,066 100.0000 

 

วำระที่ 2.  คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562   

ประธานท่ีประชุม  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตาม

รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562 และรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562          ซึ่งไดเ้ผยแพร่

ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านเว็บไซตข์องบริษัทและส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code  

และไดม้อบหมายใหน้ายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ของบริษัทในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ไดก้ล่าวสรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ใหท่ี้ประชุมทราบ  สรุปไดด้งัน้ี 

 กำรก ำกบัดูแลกิจกำร (Corporate Governance : CG ) ของบริษัทมุ่งเน้นการเสริมสรา้ง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ และค านึงถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย โดยผลการ

ประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย ์ (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) ประจ าปี 2562    บริษัทฯ ไดร้บัการประเมินผล 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จดัอยู่ในระดบั ดีเลิศ 

 ผลกำรด ำเนินงำน  ในปี 2562  บริษัทสามารถบริหารจดัการโดยรวมไดม้ีประสิทธิภาพ  และมีผล

การด าเนินงานเป็นตามแผนการด าเนินกิจการท่ีวางไวใ้นช่วงตน้ปี  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  รายไดร้วม  3,729.3 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิส าหรบัปี 228.1 ลา้นบาท  

 งบกำรเงนิเฉพำะของบริษัท รายไดร้วม 3,360.5 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิส าหรบัปี 223.6 

ลา้นบาท 

จากผลการด าเนินงานในปี 2561 และปี 2562 ซึ่งไดร้ายงานในขา้งตน้ เปรียบเทียบกับแผนการ

เติบโตของบริษัทสามารถท าไดเ้กินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้       โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

พิจารณาปรับแผนงานในการด าเนินธุรกิจ  ในการบริหารจดัการภายใตส้ภาวะการณ์ฉุกเฉินอนัไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรสั COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทและกลุ่ม

ลูกคา้   ทั้งน้ีจากการ Transformed ท าใหใ้นปี 2562 ท่ีผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทเติบโตขึ้ น 

และมีอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit) สูงขึ้ นจาก 18.4% เพ่ิมเป็น 21.5%  และสัดส่วนของค่าใชจ่้าย

รวม (Total Expenses) ต่อรายไดล้ดลงจาก 23.8% เป็น 14.9% อนัเกิดจากการบริหารจดัการภายใน

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 แผนธุรกิจของบริษัทในปี 2563 แบ่งเป็น 3 ระยะดงัน้ี 

แผนระยะสั้น : ผลจากสถานการณ์ COVID-19 ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษัทและลูกคา้ ท าให ้

คณะกรรมการตดัสินใจปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงแผนธุรกิจในปี 2563 ดงัน้ี 

  ท าแผนประคองกิจการภายในองคก์ร (Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือเตรียมรบัมือและ

ความพรอ้มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นตน้มา 

  ทดสอบการท างานแบบ Work From Home และพรอ้มน าไปใชง้านถา้จ าเป็น 

  ก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของพนักงานในบริษัท เช่น ค าสัง่หา้มเดินทาง, 

การกกัตวัเองหากพบว่าตวัเองอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง, งดกิจกรรม, ใชป้ระชุมแบบทางไกลมากขึ้ น และ

อ่ืน ๆ 

  ป้องกนัการสูญเสีย โดยระมดัระวงัการหลอกลวง (Fraud) ท่ีแฝงตวัเขา้มาในสถานการณ์น้ี ซึ่งจะ

กระทบต่อผลประกอบการของบริษัท  

  ปรบักลยุทธ์เป็นแนวรุก ในรูปแบบ Strategic Team พยายามเก็บงานในอนาคตใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

แผนระยะกลำง และแผนระยะยำว :  

o เพ่ิม Model Revenue Sharing เช่น โครงการไฟส่องสว่าง ของการไฟฟ้าฯ 

o เพ่ิม Product Portfolioท่ีเป็น IP ของบริษัท 

o น า IP ท่ีบริษัทสรา้งและสะสมไวม้าท าการตลาด  

o เพ่ิม Co-Creation Model 

o จดัตั้งกองทุน Venture Capital ร่วมกบั TIS Inc. 

ประธานท่ีประชุม  สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานปี 2562 ของบริษัทหรือไม่ 

ค าถามท่ี 1 นายเจษฎา สารสินพิทกัษ์ ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง  สอบถามประเด็นเป้าหมายรายไดแ้ละก าไรใน

ปี 2563 

ค าตอบท่ี 1 นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่ง

ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าจะมีระยะเวลายาวนานเท่าใด ทุกภาคส่วนไดร้ับผลกระทบจากวิกฤติน้ี 

ในทางกลับกัน MFEC มีการวางแผนเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 

โดยบริษัทยังคงมีงานในมืออย่างต่อเน่ือง ส่ิงท่ีบริษัทท ามาโดยตลอดคือ การพยายามสรา้ง Backlog 

ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เมื่อเจอวิกฤติบริษัทก็ยังคงด าเนินงานต่อไปได ้ส่ิงท่ีฝ่ายบริหารมุ่งมัน่คือการรกัษาผล

ประกอบการของบริษัทใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

ค าถามท่ี 2 นายเจษฎา สารสินพิทักษ์ ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง  สอบถามประเด็นในปี 2562 รายไดจ้าก 

ผลิตภณัฑ์และบริการ ท่ีเป็นของMFECเอง คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายไดท้ั้งหมด และมีผลิตภัณฑ์

หรือบริการใดท่ีสรา้งรายไดสู้งและจะเติบโตไดสู้งในปีน้ี พอจะยกตวัอย่างไดห้รือไม่ 

ค าตอบท่ี 2 นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า  ในปีท่ีผ่านมา ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของ 

MFEC สามารถสรา้งรายไดเ้ป็นจ านวนเงิน 53.7ลา้นบาท    แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์ COVID-19 

จึงท าใหต้อ้งปรบัแผนธุรกิจใหม่     ฉะน้ันแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่จึงตอ้งชะลอตัว 

เพ่ือรอใหส้ถานการณ์กลับมาสู่ปกติ    แต่ในขณะน้ีส่ิงท่ีฝ่ายบริหารท าคือ ปรับตัวใหเ้ขา้กับสภาพ

เศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว    และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งรฐับาลและเอกชน  

ส่ิงท่ีฝ่ายบริหารคาดหวังคือ โครงการท่ีตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน (Unplan Projects)  

มากกว่าการขายผลิตภัณฑ์และบริการในภาคปกติ เพ่ือใหลู้กคา้ของบริษัทยังคงด าเนินธุรกิจไปได้

อย่างต่อเน่ือง และมีรายได ้
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ค าถามท่ี 3 นายเจษฎา สารสินพิทักษ์ ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง  สอบถามประเด็นบริษัทร่วมท่ียังคงมีผล

ประกอบการขาดทุนสุทธิในปี 2562 ไดแ้ก่บริษัท ดิจิทลั แซฟวี่ จ ากดั และ บริษัท แฟนสเตอร ์มีเดีย 

จ ากดั มกีารปรบัแผนธุรกิจอย่างไรในปี 2563  

ค าตอบท่ี 3 นายศิริวฒัน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะยุติการลงทุนใน

ธุรกิจท่ีไม่สามารถคาดหวงัผลก าไรในการลงทุนในนอนาคตอาทิเช่น บริษัท ดิจิทลั แซฟวี่ จ ากดั และ 

บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จ ากัด เพ่ือลดความเส่ียงในการรับผลขาดทุนในอนาคตเพ่ิมเติม เน่ืองจาก

ลูกคา้ของทั้ง 2 บริษัทต่างก็ไดร้ับผลกระทบจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรสั Covid -19  ซึ่งมี

แนวโน้มท าใหพ้ฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตและส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อธุรกิจดงักล่าว 

ค าถามท่ี 4  ผูถื้อหุน้ สอบถามประเด็นเกี่ยวกบัลูกคา้ของ MFEC ในกลุ่มธนาคารและกลุ่มเทเลคอม มีการปรับตัว

มากขึ้ น อนัมีผลกระทบต่อรายไดข้อง MFEC และมีแนวทางบริหารจดัการอย่างไร 

ค าตอบท่ี 4  นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ไม่มีผลกระทบในประเด็นดังกล่าว 

เพราะ MFEC วางแผนและปรบัตัวอยู่เสมอ ส่ิงท่ีลูกคา้ท าไดด้ีเราจะวางแผนยุติการใหบ้ริการ และมอง

หาโอกาสการใหบ้ริการในรูปแบบใหม่ๆท่ีตรงกับความตอ้งการและตอบสนองลูกคา้    ซึ่งลูกคา้

ตอ้งการ Partner แบบ MFEC     ดังน้ันบริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการและมีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง   ส่ิงส าคญัในการใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวคือการน าเสนอและใหบ้ริการท่ีแตกต่างดว้ย 

ทกัษะ เทคโนโลยี และเสนอทางเลือกธุรกิจในรูปแบบใหม่  ซึ่ง MFEC จึงเป็น Partner ท่ีดีตอบโจทย์

ในการบริการอนัท าใหลู้กคา้มัน่ใจท่ีจะใชบ้ริการ 

ค าถามท่ี 5  นายสมประสงค ์แสงสว่าง ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประเด็นการบริหารบริษัทในเครือซึ่ง

ยังคงมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเน่ือง  และมีศักยภาพในการเพ่ิมขึ้ นของรายไดใ้นอนาคต   และ

ฝ่ายบริหารยงัคงเล็งเหน็ถึงแนวโน้มการเติบโตในช่วงปี 3-5 ปีขา้งหน้า  

ค าตอบท่ี 5  นายศิริวัฒน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 จึง

พิจารณาปรับแผนธุรกิจของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้   โดยพิจารณายุติ

การด าเนินธุรกิจเพ่ือลดความเส่ียงในการรับผลขาดทุน และใหบุ้คลากรท่ีมีอยู่ไปท าธุรกิจอ่ืนแทน  

พรอ้มสนับสนุนภาคธุรกิจท่ียงัคงมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต 

ค าถามท่ี 6  นายโกวิทย ์ไบคุณากร ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประเด็นการบริหารจดัการองคก์ร MFEC

ในอีก 3 -5 ปีขา้งหน้า  ผูบ้ริหารพิจารณาประเมินสถานภารณ์อย่างไรบา้ง อาทิเช่น แหล่งรายได ้

ปัญหาอุปสรรค ท่ีอาจจะท าใหเ้กิดเหตุการณ์ซึ่งมิอาจท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าก าไรและเป็นไปตามแผน

ธุรกิจท่ีประเมินคาดการณ์ 

ค าตอบท่ี 6  นายศิริวัฒน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า เดิมคณะกรรมการบริษัทมีการวางแผน

และประเมินเป้าธุรกิจในอนาคตช่วง 5ปี และพบว่า เรามีความมัน่ใจในการผลักดนัใหอ้งค์กรเติบโต

อย่างต่อเน่ืองตามแผนงาน      ทั้งน้ี  ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 ใน

ปัจจุบัน   ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจท าใหม้ีการประเมินถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะเกิดขึ้ น 

ซึ่งอาจจะถูกแทรกแซงและเปล่ียนไปเป็นแบบยัง่ยืน   ท าให ้ณ ขณะน้ีจึงยากต่อการคาดคะเนดว้ย

ระยะเวลาในการบรรเทาและแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวอาจใชเ้วลานานกว่า 12เดือน การ

บริหารจัดการตน้ทุนองค์กรจึงเป็นเรื่องส าคัญ  ซึ่งอาจพิจารณาปรับวิธีการท างานของพนักงานใน

การ Work from home เพ่ือลดตน้ทุนการเช่าอาคารส านักงาน และเน้นการปรับตัวขององค์กรใหท้ัน

ต่อการเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่างๆ 
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ค าถามท่ี 7 นายอนันต ์ขอ้มงคลอุดม ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประเด็นจุดเด่นและขอ้ไดเ้ปรียบในเชิง

การแข่งขนัทางธุรกิจของ MFEC เมื่อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งอย่างไร 

ค าตอบท่ี 7  นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ขอ้ไดเ้ปรียบและจุดเด่นของบริษัท

ประกอบดว้ย 

1) เน้นการใหบ้ริการท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ 

2) การปรับลดกระบวนการและตน้ทุนในการด าเนินงานขององค์กร  ซึ่งไดพิ้จารณาด าเนินการ

ปรบัปรุงขั้นตอนของ Transformation ท าเสร็จส้ินเมื่อปีท่ีผ่านมา 

3) ปรับอายุเฉล่ียของพนักงานเพ่ือสรา้งความยืดหยุ่นภายในองค์กร  โดยปัจจุบันพนักงานมีอายุ

เฉล่ีย 30 ปี  

4) เน้นการบริหารจดัการเพ่ือตอบรบัต่อวิกฤติการณ์ในอนาคต    

ดังน้ันโดยภาพรวมท าให ้MFEC มีศักยภาพและมีการยืดหยุ่น ปรับตัวใหท้ันต่อสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงซึ่งเมื่อเทียบกบัมาตรฐานในธุรกิจน้ี อนัเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งธุรกิจแบบ S Curve 

ประธานท่ีประชุม  แจง้ต่อผูถื้อหุน้ว่า  หากมีค าถามอ่ืนใดเพ่ิมเติม ขอใหส้อบถามในวาระท่ี 10 อ่ืน ๆ แทนเพ่ือใหก้าร

ประชุมด าเนินไปตามเวลาท่ีก าหนด จึงขอใหเ้ลขานุการสรุปมติ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

วำระที่ 3.  พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิ บญัชีก  ำไรขำดทุนส  ำหรบัปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562  

ประธานท่ีประชุม  รายงานงบการเงินของบริ ษัท เอ็ม  เอฟ อี ซี  จ ากัด (มหาชน)ซึ่ งได ้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัท คือ 

นางสาววันนิสา  งามบัวทอง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด 

เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563     รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีไดเ้ผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้

พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  บัญชีก าไร

ขาดทุนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

และสอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเกี่ยวกบังบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุน  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ     

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน  บัญชีก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม  2562 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบ  และรับรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ   ตามท่ี

ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เหน็ดว้ย 220,534,066 99.9991 

2.ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3.งดออกเสียง 2,000 0.0009 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 220,536,066 100.0000 
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วำระที่ 4.  พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรเงนิก ำไรเพื่อกำรจำ่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้ือหุน้  

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า จากผลการด าเนินงานในปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 2562  ตามท่ีได้

น าเสนอต่อผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 2 และวาระ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจะจดัสรรเงินก าไร

สะสมโดยพิจารณาจาก  

 (1)  บริษัทมกี าไรสุทธิ  

 (2)  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล (นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต า่กว่า

รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย)  

 (3)  พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต 

 และมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ใหเ้สนอ

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.35 

บาท (สามสิบหา้สตางค)์ โดยจ่ายจากผลก าไรสุทธิของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็น

การจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งถูกหกัภาษี 

ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินปันผลท่ีไดร้ับ 

ทั้งน้ีบริษัทฯไดน้ าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2558–2562 ประกอบการ

พิจารณา (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)   

โดยจะก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 5 พฤษภาคม 2563 และก าหนดให ้

จ่ายเงินปันผลในวนัพุธท่ี 20 พฤษภาคม 2563  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานท่ีประชุม  สอบถามท่ีประชุมว่า  มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ 

ค าถามท่ี 8  นายสมประสงค ์ แสงสว่าง ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประเด็น หากภายหลังบริษัทฯ ได้

ด าเนินการจ่ายปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2562 ท่ีผ่านมาแลว้  ในปี 2563 น้ีบริษัทฯ ยงัคงมี

แผนธุรกิจท่ีอาจจะตอ้งน าเงินไปลงทุนหรือขยายธุรกิจเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 

ค าตอบท่ี 8  นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ภายหลังการด าเนินการจ่ายเงินปันผล

บริษัทยงัคงมีสภาพคล่องในการบริหารกิจการท่ีเพียงพอ  ดว้ยบริษัทฯ ยงัคงมีงานในมือรอการส่งมอบ 

(Backlog) และวงเงินสินเชื่อคงเหลือท่ีไดร้ับจากธนาคารพาณิชย ์ เพ่ือรองรบัต่อการเติบโตตามแผน

ธุรกิจของบริษัท 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมัติ การจดัสรรก าไรสุทธิของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือ

จ่ายเงินปันผล โดยจะก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม 2563  

ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท (สามสิบหา้สตางค)์ 

และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพุธท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ตามท่ีประธานเสนอดว้ยคะแนนเสียง 

ขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

 การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เหน็ดว้ย 220,534,066 99.9991 

2.ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3.งดออกเสียง 2,000 0.0009 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 220,536,066 100.0000 
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วำระที่ 5. พิจำรณำอนุมตัิแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท 

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า ดว้ยเดิมบริษัทฯ มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจรวม 24 ขอ้ ซึ่งพิจารณาจะแกไ้ขเพ่ิมเติม

วตัถุประสงคอี์ก 1 ขอ้ รวมเป็น 25 ขอ้ เพ่ือขยายโอกาสการด าเนินธุรกิจดา้นคอมพิวเตอรแ์ละ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอีกช่องทางหน่ึง 

ขอ้ 25 : “ประกอบกิจการใหบ้ริการส่ือโฆษณาทุกประเภท ครอบคลุมทั้ง การประกอบกิจการคา้ส่ือ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์และการจดักิจกรรม  ทั้งทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) แอปพลิเคชัน่ 

(Application) โทรทศัน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร ์ วีดีโอ หนังสือพิมพ ์ นิตยสาร สารคดี ส่ือส่ิงพิมพ์ 

ป้ายโฆษณาทั้งส่ิงพิมพแ์ละดิจิตอล ส่ือท่ีเป็นภาพและเสียงทุกชนิด และรวมถึงส่ืออ่ืน ๆ ทุกประเภท ทั้ง

ภายในและต่างประเทศ” 

ประธานท่ีประชุม  สอบถามท่ีประชุมว่า  มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิขอ้ 3 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทหรือไม่ 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ   

เลขานุการบริษัท  แถลงว่าโดยมติท่ีประชุมส าหรับวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม  

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมตัิ แกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3.  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์ของบริษัท   ตามท่ีประธานเสนอดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

 การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เหน็ดว้ย 220,534,066 99.9991 

2.ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3.งดออกเสียง 2,000 0.0009 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 220,536,066 100.0000 

วำระที่ 6. พิจำรณำอนุมตัิท  ำค  ำเสนอซ้ือหุน้บำงสว่นจำกผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ โดยบริษัท TIS Inc. 

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า ดว้ยบริษัท TIS Inc. “ผูเ้สนอซื้ อ” ซึ่งปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทจ านวน 

109,921,999 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 24.9 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษัท  มีความ

ประสงคจ์ะท าค าเสนอซื้ อหุน้สามัญของบริษัทประเภทเดียวบางส่วน (Partial Tender Offer)  ในราคา

ซื้ อหุน้สามญัหุน้ละ 5.0 บาท  จ านวนไม่เกิน 106,390,307 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 24.10 ของ

จ านวนหุน้ทั้งหมด  ซึ่งภายหลังการท าธุรกรรมดงักล่าวจะส่งผลใหบ้ริษัท TIS Inc. ถือหุน้บริษัทรวม

ทั้งส้ินไม่เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัท  อีกทั้งผู ้

เสนอซื้ อยงัไม่มีเจตนาเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ  รวมถึงยงัคงใหก้ารสนับสนุนการ

ด าเนินของผูบ้ริหารชุดเดิม  โดยยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ  เวน้แต่เป็นการแต่งตั้งกรรมการ

ใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

  ซึ่งเป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทขอ้6. และการท ารายการดงักล่าวเป็นการเพ่ิมมูลค่าของบริษัท รวมถึง

เป็นการยกระดบัความร่วมมือทางธุรกิจใหม้ัน่คงยิ่งขึ้ น  อนัเป็นผลดีต่อการเติบโตของบริษัท 
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ประธานท่ีประชุม  สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการท าค าเสนอซื้ อหุน้บางส่วน

จากผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยบริษัท TIS Inc. หรือไม่ 

ค าถามท่ี9  นายเจษฎา สารสินพิทกัษ์ ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง  สอบถามประเด็น  หาก TIS Inc. สามารถถือหุน้

ไดต้ามสัดส่วนท่ีตอ้งการ MFEC จะมีโอกาสขยายงานไปในพ้ืนท่ีใดหรือเติบโตในดา้นใดเพ่ิมเติมอย่างไร 

ค าตอบท่ี 9  นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า หากการท าค าเสนอซื้ อน้ีผ่าน MFEC จะ

เปล่ียนสถานะเป็นบริษัทลูกของ TIS Inc. แทน    และส่ิงท่ีเรามองว่าจะแข็งแรงข้ึนทนัที คือบริษัทฯจะมี

ศกัยภาพดา้นการเงินเพ่ิมขึ้ น   โดยหาก MFEC พิจารณาด าเนินการขยายการลงทุนในอนาคตจะไดร้บั

การสนับสนุนจากบริษัท TIS ซึ่งเป็นบริษัทแม่    ซ่ึงโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดขึ้ น นับเป็น

ประโยชน์ต่อความมัน่คงของผูถื้อหุน้โดยรวม    

 ทั้งน้ีในอนาคตทาง TIS Inc. บริษัทแม่จะร่วมมือกนัมากขึ้ น โดยเบื้ องตน้ MFEC จะเป็นฐานการลงทุนใน

ประเทศไทยและขยายงานมากขึ้ น 

ค าถามท่ี 10  นายโกวิทย ์ ไบคุณากร ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประเด็น TIS Inc. มีเป้าหมายจะด าเนิน

กิจการอย่างไรเพ่ือให ้ MFEC เติบโตอย่างต่อเน่ือง และงานท่ีท าร่วมกนั ท่ีเร่ิมด าเนินการไปแลว้มี

อะไรบา้ง  

ค าตอบท่ี 10  นายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการตวัแทนจาก TIS Inc. (คุณกฤดิพงศ ์บุญสนอง ผูแ้ปล/ล่ามตวัแทน) 

ชี้ แจงว่า  ส าหรบั TIS Inc. เป็นบริษัท IT ในประเทศญี่ปุ่น ท่ีมีศักยภาพทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและมอง

หาโอกาสในการลงทุนและขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทย  โดยมีเป้าหมายจะ

น าเอาเทคโนโลยีท่ีมีมาเพ่ิมศกัยภาพในการขยายงานและใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้ น 

ค าถามท่ี 11  นายสมประสงค ์ แสงสว่าง ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประเด็น สถานการณ์ของ TIS Inc. ท่ี

ประเทศญี่ปุ่ นในขณะน้ีเป็นอย่างไรบา้ง  

ค าตอบท่ี 11  นายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการตวัแทนจาก TIS Inc. (คุณกฤดิพงศ ์บุญสนอง ผูแ้ปล/ล่ามตวัแทน) 

ชี้ แจงว่า อย่างท่ีทุกท่านทราบว่าสถานการณ์ดงักล่าวไม่ไดก้ระทบแค่ในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

แต่เป็นสถานการณ์ท่ีกระทบไประดบัโลก (Global Scale) ซึ่งประเทศญี่ปุ่ นก็เช่นกนัไดร้บัผลกระทบ

ดงักล่าว   แต่ในทางกลับกนัวิกฤติท่ีเกิดขึ้ นก็เป็นโอกาสเช่นกัน  โดยโอกาสท่ีการใชเ้ทคโนโลยีมีการ

ปรบัตวั  ท าใหผู้ค้นหนัมาใช ้Digital Transformation มากขึ้ น ซ่ึงเมื่อเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา เราสามารถ

สรา้งก าไรไดค้่อนขา้งท่ีจะดี ตรงน้ีก็จะมีลักษณะคลา้ยๆกบัทางMFEC โดยเรายงัประเมินสถานการณ์ว่า

จนถึงไตรมาสท่ี 2/2563 ทางเราไม่ไดม้ีปัญหาอะไรท่ีเกี่ยวกบั Pipeline แต่ในอนาคตต่อไปอาจมี

ผลกระทบบา้งเป็นบางส่วน ซ่ึงเราก็พยายามจะท างานร่วมกนักบั MFEC  

ค าถามท่ี 12  นายนิธิภูมิ  ดุรงวฒันา ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประเด็น TIS Inc. ไดม้อง MFEC ในแง่ 

Business Outsourcing เพ่ือรบังานจากญี่ปุ่น บา้งหรือไม่อย่างไร 

ค าตอบท่ี 12  นายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการตวัแทนจาก TIS Inc. (คุณกฤดิพงศ ์บุญสนอง ผูแ้ปล/ล่ามตวัแทน) 

ชี้ แจงว่า ในส่วนน้ีทางเราจะท าความร่วมมือกับทางMFEC ไม่ใช่แค่ในฐานะ Outsourcing  แต่เราจะ

ร่วมมือกบั MFEC ในฐานะ Co-Creation  

เลขานุการบริษัท  แถลงว่าโดยในวาระน้ี TIS Inc.   เป็นนิติบุคคลซึ่งมีส่วนไดเ้สียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   จ านวน  

 109,921,999 เสียง 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมตัิ ท าค าเสนอซื้ อหุน้บางส่วนจากผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ   ตามท่ีประธาน

เสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 109,921,999 เสียง 

 การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เหน็ดว้ย 110,612,067 99.9982 

2.ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3.งดออกเสียง 2,000 0.0018 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 110,614,067 100.0000 

วำระที่ 7. พิจำรณำอนุมตัิเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ  

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 13 ไดก้ าหนดให ้ในการประชุมใหญส่ามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้ง 

กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจไดร้ับเลือก

เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ในปัจจุบนับริษัทมีกรรมการจ านวน 9 ท่าน ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตาม

วาระ 3 ท่าน ซึ่งในปีน้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ประกอบดว้ย 

 1. นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  กรรมการบริษัท  

 2. นายธนกร ชาลี กรรมการบริษัท  

 3. ดร.ชาญ ธาระวาส  กรรมการอิสระ  

ซ่ึงบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ประวตัิและขอ้มูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ปรากฎอยู่ใน

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.  บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการเลือกตั้งกรรมการเป็นการ

ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 แต่ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้

เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ดงัน้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการบริษัท    (ไม่รวมกรรมการ

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร, นายธนกร  ชาลี และ ดร.ชาญ  ธาระวาส) ไดร้่วมกนั

พิจารณาจากคุณสมบตัิในดา้นต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบตัิในปีท่ีผ่านมาเป็นรายบุคคล และมีความเหน็

ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ ทกัษะท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดป้ฏิบตัิหน้าท่ีสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น

อย่างด ี ไม่มีคุณสมบัติตอ้งหา้มประการใด รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.  จึงเหน็ควรเสนอให ้

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ในฐานะกรรมการและเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาเลือกตั้ง

ตนเองกลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จึงของดการออกเสียงในส่วนของการเลือกตั้ง

ตนเอง เพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ประธานท่ีประชุม สอบถามว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสอแนะหรือไม่อย่างไร 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

มติที่ประชุม  1.   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ อนุมตัิ  

  เลือกตั้ง  นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการในอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

\ 
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   จ านวนเสียงของนายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร ผูซ่ึ้งมีส่วนไดเ้สียและของดออกเสียง  จ านวน 16,080,559 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เหน็ดว้ย 204,453,507 99.9990 

2.ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3.งดออกเสียง 2,000 0.0010 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 204,455,507 100.0000 

2.   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิ 

 เลือกตั้ง นายธนกร  ชาลี กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการในอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0เสียง  

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เหน็ดว้ย 220,534,066 99.9991 

2.ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3.งดออกเสียง 2,000 0.0009 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 220,536,066 100.0000 

3.   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิ 

 เลือกตั้ง ดร.ชาญ  ธาระวาส กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เหน็ดว้ย 220,534,066 99.9991 

2.ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3.งดออกเสียง 2,000 0.0009 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 220,536,066 100.0000 

ส าหรับการก าหนดอ านาจกรรมการผูกพันตามขอ้บังคบัของบริษัทในขอ้ 22.   ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุม

คณะกรรมการบริษัทก าหนดอ านาจกรรมการ ดังน้ันท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการ

ก าหนดอ านาจกรรมการต่อไปตามขอ้บงัคับของบริษัท 

วำระที่ 8  พิจำรณำอนุมตัิก  ำหนดค่ำตอบแทนใหก้บัคณะกรรมกำรประจ  ำปี 2563   

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการบริษัท   ไดพิ้จารณา

เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน  และพิจารณา
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ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ  และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  มี

ความเหน็ว่า  

 เสนอคงอัตราค่าตอบแทนปี 2563 เท่ากบัปีท่ีผ่านมา เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท (โดย

งดเวน้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหารซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยควบคู่) ดว้ยสภาวะ

เศรษฐกิจและค านึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เมื่อ

เทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียง

กัน  ถึงแมว้่าบริษัทฯ จะยังคงอัตราค่าตอบแทนในช่วงระยะเวลา 6 ปีท่ีผ่านมา   (ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 

เป็นตน้มา) – โดยมิไดม้ีการปรับอตัราค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย    ซึ่ง

เมื่อเทียบกบัภารกิจในการปฏิบตัิหน้าท่ี ตอ้งมีการประชุมหารือ ใชเ้วลาในการพิจารณาเพ่ือวางแผนกล

ยุทธ์ ในระยะปานกลาง – ระยะยาวในอนาคต ดว้ยความรอบคอบและระมัดระวังภายใตส้ภาวะ

เศรษฐกิจท่ีถดถอย การแข่งขัน ท่ีรุนแรง  การปรับตัวของเทคโนโลยี  และมุ่ งเน้นให ้องค์กรมี

กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการเติบโต

อย่างยัง่ยืนขององคก์ร 

อตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดยอ่ย ประจ  ำปี 2563 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปี จ านวนเงิน (บาท) 

1.ค่าตอบแทนกรรมการ 

   -ประธาน 

   -กรรมการท่านอ่ืน 

 

           264,000 

        192,000 

2.สิทธิประโยชน์อ่ืนใด -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย รายปี 

ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล,  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จ านวนเงิน (บาท) 

1.ค่าตอบแทนกรรมการ 

   -ประธาน 

   -กรรมการท่านอ่ืน 

 

           264,000 

        264,000 

2. ค่าพาหนะ (เฉพาะคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล)               60,000 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด -ไม่มี- 

โดยสรุปอตัรำค่ำตอบแทนต่อปี 2563 

1. คณะกรรมการบริษัท (รายปี) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอ่ืน 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 

1,608,000 บาทต่อปี (นายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตวัแทนจากบริษัทTIS Inc. ขอ

สละสิทธ์ิรบัค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ดว้ยหลักเกณฑก์ารก ากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพยป์ระเทศญี่ปุ่ น)  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)– ประธานกรรมการและกรรมการท่านอ่ืน 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 

792,000 บาทต่อปี 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล(รายเดือน)– ค่าตอบแทนและค่าพาหนะของประธาน

กรรมการและกรรมการท่านอ่ืน 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 972,000 บาทต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(รายเดือน) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอ่ืน 2 

ท่าน รวมเป็นเงิน 792,000 บาทต่อปี 

ทั้งน้ีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดเ้ผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ 
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ประธานท่ีประชุม สอบถามว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อย่างไร 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ    

เลขานุการบริษัท  แถลงว่า โดยมติท่ีประชุมส าหรบัวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมัติใหก้ าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจ าปี 2563 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,164,000 บาท ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริษัทรายปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 264,000 บาทต่อปี   

และค่าตอบแทนกรรมการส าหรบักรรมการอีก 7 ท่านในอตัราท่านละ 192,000 บาทต่อปี   

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,608,000 บาทต่อปี    

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  3 ท่าน  

ค่าตอบแทนท่านละ 22,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี   

รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งส้ิน 792,000 บาทต่อปี 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล  3 ท่าน   

ค่าตอบแทนท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะ 5,000 บาทต่อเดือน  

หรือคิดเป็นเงิน 324,000 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 972,000 บาทต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน 

ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี  

รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งส้ิน 792,000 บาทต่อปี 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เหน็ดว้ย 220,534,066 99.9991 

2.ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3.งดออกเสียง 2,000 0.0009 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 220,536,066 100.0000 

 

วำระที่ 9.  พิจำรณำอนุมตัิแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ  ำปี 2563 และก ำหนดค่ำตอบแทน  

ประธานท่ีประชุม   แถลงว่า   ตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  ก าหนดใหท่ี้ประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ทั้งน้ี การ

แต่งตั้งผูส้อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้ 

 ในปี 2563 น้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้และเหน็ว่า 

ควรปรบัเปล่ียนและน าเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 3 ท่าน จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั

เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทแทน โดยมีเหตุผลเน่ืองจาก : 

1. เคยมีประสบการณ์ปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชีของบริษัทในอดีตตั้งแต่ช่วงปี 2546-2550 ท่ีผ่านมา 

2. ปัจจุบนัเป็นบริษัทสอบบัญชีใหก้บักลุ่มบริษัท TIS Inc. ท่ีประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ

บริษัท  อีกทั้งยังคงเป็นบริษัทสอบบญัชีท่ีมีมาตรฐานสากล  และมีคุณสมบตัิไม่ขดัต่อหลักเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพยฯ์ 
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3. อตัราค่าบริการท่ีน าเสนอเป็นอตัราท่ีเหมาะสม ใกลเ้คียงกบับริษัทอ่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกนั  เมื่อเทียบกบับริษัทสอบบญัชีอ่ืน 

โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีของบริษัทดงัน้ี 

 รำยนำม   เลขที่ใบอนุญำต  จ  ำนวนปีที่เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัท 

1. นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ  5238   -  ปี 

  หรือ 2. นางสาวมณี  รตันบรรณกิจ 5313  - ปี 

  หรือ 3.  นายกฤษดา  เลิศวนา  4958 -    ปี 

 และเสนอคงยืนอตัราค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบัญชีประจ าปี 2563 เท่ากบัอตัราค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชีในปีก่อน รวมเป็นอัตราค่าตอบแทนผูบ้ญัชีทั้งส้ิน 1,430,000 บาท  ซึ่งอตัราค่าตอบแทน

ดงักล่าว ไดม้ีการพิจารณาเปรียบเทียบอตัรากับส านักงานตรวจสอบบัญชีอ่ืนๆแลว้เป็นอตัราท่ี

เหมาะสม ซ่ึงมขีอ้มูลผูส้อบบญัชีและอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีตามรายละเอียดขอ้มูลส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 9.     

ประธานท่ีประชุม  สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อย่างไร 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตั้ง 

 รำยนำม   เลขที่ใบอนุญำต   

1. นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ  5238 หรือ   

   2. นางสาวมณี  รตันบรรณกิจ 5313 หรือ   

   3.  นายกฤษดา  เลิศวนา  4958   

 จากบริษัท ส านัก อีวาย จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2563     และก าหนดค่าตอบแทน

ปีละ 1,430,000 บาท   ด ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เหน็ดว้ย 220,534,066 99.9991 

2.ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

3.งดออกเสียง 2,000 0.0009 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 220,536,066 100.0000 

วำระที่ 10 .  พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถำ้มี) 

ประธานท่ีประชุม กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในวาระน้ีก าหนดไว ้เพ่ือใหผู้ ้ถือหุน้ไดซ้ักถามขอ้สงสัย อ่ืนเพ่ิมเติม และเพ่ือให ้

คณะกรรมการไดช้ี้ แจงขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามในเร่ืองต่าง ๆ   โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้

ประชุมพิจารณาอนุมัติ  และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี   ทั้งน้ีมีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามอื่นใด

เพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 

ค าถามท่ี 13  คุณลินดา มุทิรางกุล ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า จากประเด็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของผู ้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งท าใหเ้กิดความนิยมในการสั ่งอาหารผ่านบริการ  Food Delivery หรือ

การศึกษาผ่าน Online Education บริษัทฯเหน็ช่องทางในการสรา้งรายไดเ้พ่ิมเติมจากการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวอย่างไร 
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ค าตอบท่ี 13  นายศิริวัฒน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีในส่วนของการพัฒนา

ระบบใหก้บัคู่คา้ อาทิเช่น ในการพฒันาระบบ Logistic ส่งสินคา้ เป็นตน้ 

ค าถามท่ี 14  นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประเด็น หากบริษัทฯ ไดร้ับผลกระทบ

โดยตรงต่อรายรับขององค์กรลดลง  จะมีแนวทางในการบริหารจัดการตน้ทุนทางตรง (Fix Cost) ของ

พนักงานอย่างไร  

ค าตอบท่ี 14  นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ฝ่ายบริหารพิจารณาบริหารจัดการโดย

ปรับตามสถานการณ์และความเหมาะสม   ทั้งน้ี เบื้ องตน้ยังคงมีนโยบายการบริหารโดยมิใหเ้กิดผล

กระทบต่อกลุ่มพนักงาน  อีกทั้งยงัคงไม่มีนโยบาย Layoff หรือลดจ านวนพนักงานแต่อย่างใด 

ค าถามท่ี 15  นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประเด็น บริษัทยังคงมีเป้าหมายท่ีจะน า

บริษัทในเครือท่ีมีศกัยภาพเขา้ตลาดหลักทรพัยฯ์ หรือไม่ อาทิเช่น  บริษัท องัสตรอม โซลูชัน่ จ ากดั และ 

บริษัท พรอมทน์าว จ ากดั  ซ่ึงจากผลประกอบการในปีท่ีผ่านมีสินทรพัย ์ รายได ้และก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้ น  

 และการน าบริษัทฯท่ีมีศกัยภาพจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  จะตอ้งมีรายไดห้รือก าไรในระดับใด 

จึงสามารถน าเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยไ์ด ้

ค าตอบท่ี 15  นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ปัจจุบันทั้ง บริษัท อังสตรอม โซลูชัน่ 

จ ากดั และ บริษัท พรอมท์นาว จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีผลประกอบการท่ีดีและมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง  แต่ดว้ยผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรสั COVID-19 จึงพิจารณาเล่ือนการ

ผลักดันการจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพยไ์ปอีก 1-2 ปีขา้งหน้า  ทั้งน้ี บริษัทฯ ท่ีมีศกัยภาพ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์จะตอ้งมีผลก าไรในระดบั 30-50 ลา้นบาท จึงจะสามารถจดทะเบียนเขา้

เป็นบริษัทในตลาดหลักทรพัย ์MAI   

ค าถามท่ี 16 คุณลินดา มุทิรางกูร ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประเด็นหากเงื่อนไขและมติท่ีประชุมในวาระท่ี 

6 ผ่านเรียบรอ้ย  คาดว่าจะท าค าเสนอซื้ อหุน้บางส่วนไดเ้มื่อไร และถา้จ านวนหุน้ท่ีรายย่อยขายมีจ านวน

มากกว่าค าเสนอซื้ อ จะจดัการอย่างไร 

ค าตอบท่ี 16 นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า เมื่อมติอนุมัติ ก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของ

ตลาดหลักทรพัย ์โดยมีมาตรการในการจดัสรรการซื้ อหุน้ตามสัดส่วนของหุน้ท่ีผูแ้สดงเจตนาขายถืออยู่ 

(Pro-rata) กล่าวคือ จ านวนหุน้ท่ีซื้ อจากผูถื้อหุน้แต่ละรายจะค านวณตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย

โดยผูถื้อหุน้แต่ละราย ต่อจ านวนหุน้ท่ีเสนอขายโดยผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

ค าถามท่ี 17 ผูถื้อหุน้ สอบถามประเด็นการจดัประชุมแบบE-Meeting ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ในขณะท่ีหลายบริษัทยกเลิกและเล่ือนการจดัประชุมออกไป  ซึ่งผูถื้อหุน้บางคนไม่สะดวกในการเขา้ร่วม

ประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ันการจดัการประชุมในรูปแบบดงักล่าวถือเป็นการลิดรอนสิทธ์ิของผูถื้อ

หุน้หรือไม่ 

ค าตอบท่ี 17 นางสาวอรวรรณ หนุนตะคุ เลขานุการบริษัท ชี้ แจงว่า สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ท่ีมีความรุนแรงและอาจมีระยะเวลายาวนานจนถึงปี 2564 ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีบริษัทต่างๆ 

ตอ้งเล่ือนประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ออกไปโดยไม่มีก าหนด ในขณะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีภาคเอกชน ตอ้ง

ปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วและฉับพลัน เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ท่ีชะลอตัวอย่าง

ทนัทีทนัใด สถานการณ์ดงักล่าว จึงมีผลกระทบต่อความมัน่คง ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง 

 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผูถื้อหุน้ หากบริษัทฯ 

ยงัคงจดัการประชุมในรูปแบบเดิม และผูถื้อหุน้ตอ้งเขา้ร่วมประชุมในสถานท่ีเดียวกัน  อันจะเป็นความ

เส่ียงท่ีจะติดเชื้ อโรคสูง ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบันโยบายในการเวน้ระยะหา่งทางสังคม ( Social Distancing) 
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อีกทั้ง การประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี มีวาระส าคญัท่ีตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ไดร้่วมพิจารณา ในเร่ืองการ

ท าค าเสนอซื้ อหุน้บางส่วน หรือ PTO โดยบริษัทTIS Inc. ดงัน้ัน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเหน็ชอบให ้

จดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting แบบ 100% และดว้ยบริษัท MFEC เป็นบริษัทชั้นน า

ดา้น IT จึงเหน็ควรสนับสนุน น าเอาเทคโนโลยี มาช่วยในการจดัการประชุมครั้งน้ี   

ซ่ึงการจดัประชุม บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม พระราชก าหนด ว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

2563 และก าหนดมาตรการ ตามค าแนะน า การป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ส าหรับการจัดการ

ประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

และในส่วนของการมีส่วนร่วมของผูถิ้อหุน้ ทางบริษัท ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง  

หรือผู ้รบ้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ เขา้ร่วมในระบบการประชุม เพ่ือรับชมและรับ ฟัง  รวมถึง

ลงคะแนน และสอบถามในแต่ละวาระ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในท่ีประชุมไดอ้ย่างโปร่งใส  จึงไม่ถื อ

เป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้แต่อย่างใด 

ค าถามท่ี 18 ผูถื้อหุน้ สอบถามประเด็นความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดประชุม E-Meeting ครั้งน้ี  

เหตุใด MFEC จึงเลือกใชร้ะบบ Cisco WebEx ในการจดัประชุม 

ค าตอบท่ี 18 คุณสมศักดิ์  ชลปฐมพิกุลเลิศ Network Director ชี้ แจงว่า Cisco เป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกับ MFEC และ

ระบบ Cisco WebEx ไดร้ับการประเมินความสอดคลอ้งของระบบประชุมทางไกล จากส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)   หรือ ETDA (เอ็ตดา้)  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

อีกทั้งยังมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ ท่ีสอดคลอ้งกับประกาศ ICT เร่ือง 

มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และ 

ประกาศ คสช. ท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ค าถามท่ี 19 ผูถื้อหุน้ สอบถามประเด็นการจดัประชุมในรูปแบบ E-Meeting ครั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการจัด

ทางประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร 

ค าตอบท่ี 19 คุณพิศิษฐ์ ฐิติหิรัญธิคุณ ท่ีปรึกษาดา้นกฏหมาย ชี้ แจงว่า การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Meeting) ในครั้งน้ี บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงและปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 และก าหนดมาตรการตามค าแนะน าการป้องกนัควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 19 

(COVID-19) ส าหรับการจัดการประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 11 

กุมภาพันธ์ 2563 ทุกประการ เมื่อครบองค์ประกอบดงักล่าว ก็ถือเป็นการประชุมท่ีมีผลผูกพันธ์ตาม

กฎหมาย 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน โดยหากการจัดการ

ประชุมในครั้งน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใด  ทางคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะท างานการจัดประชุมขออภัยมา ณ โอกาสน้ี

และจะด าเนินการปรบัปรุงในโอกาสถัดไป  และกล่าวปิดประชุม 

 เมื่อเวลา 12.00 น. 
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